

นายกฯชวนคนไทยสนองรับสั่งเน้นความปลอดภัย ในหลวงทรงห่วงปชช. เดินทางปีใหม่ รัฐเข้มสกัดอุบัติเหตุ-ฟรีมอเตอร์เวย์-ตรึงราคาน้ำมัน

นายกฯ เผย “ในหลวง” ทรงห่วงประชาชนเดินทางช่วงปีใหม่ ขอร่วมมือ “เมาไม่ขับ” กำชับ 7 วันอันตรายให้มีอุบัติเหตุน้อยที่สุด ด้านรัฐบาลทุ่มของขวัญปีใหม่ ฟรีค่าทางด่วน-ลดค่าตั๋วทั้งบก-อากาศ-น้ำ

อ่านต่อหน้า 13



■ เข้มปีใหม่ ■ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปลอ่ยแฉเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่บริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.



ในหลวง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งวันนี้มีการประชุมจิตอาสา ร่วมกับคณะทำงานดูแลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกคนสนองพระราชกระแส ทรงห่วงใยและพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงห่วงใยชีวิตของคนไทยทุกคน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และต่อๆ ไปด้วย ทุกคนต้องช่วยกันทำ บังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวกันได้ มีนอยู่ใจของพวกเราทุกคน จะทำอย่างไรบ้านเมืองของเราปลอดภัยและเดินทางไปข้างหน้า ด้วยความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งตนจะทำอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นอีกเรื่องที่เป็นห่วง ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุข แห่งความรัก ความสามัคคี ที่ต้องทำเพื่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อคนอื่น และทำเพื่อประเทศชาติ ตรงนี้ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องย้อนกลับมามองว่าเราจะแก้ปัญหาของประเทศเราได้อย่างไร ปีใหม่ขอให้ทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นคนดีในสังคม เป็นคนที่มีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน คือดีไม่ขับ ซึ่งเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพื่อทุก

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6515

หน้า: 1(บนขวา), 13

Col.Inch: 181.18 Ad Value: 318,876.80

PRValue (x3): 956,630.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษชวนคนไทยสนองรับสั่งเน้นความปลอดภัย ในหลวงทรงห่วงปชช.เดินทางปีใหม่

คนกลับได้อย่างปลอดภัย หากพลขับมีการดื่มสุราวันนี้ต้องติดคุกหมด เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบไปด้วย เป็นการรับผิดชอบร่วมกัน ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย เราคงพบกันบ้างไม่พบกันบ้างในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้า ทุกคนมีภาระหน้าที่กลับไปเยี่ยมบ้านอย่างปลอดภัย อย่าลืมนั่งรถดื่มสุราระหว่างขับรถ ขอให้ปลอดภัยกลับมาปีใหม่เห็นหน้ากันพร้อมเพรียง ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไป

นายกฯ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของขวัญทุกกระทรวงได้มีออกมาแล้ว เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีบริการส่งส.ค.ส.ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 ทั่วประเทศ อยากให้ทุกคนส่งความสุขให้กัน คนต่างจังหวัดสามารถส่งให้ลูกหลานได้เป็นความทรงจำ แม้กระทรวงดิจิทัลฯ จะทันสมัยแต่ไม่ทอดทิ้งความรู้สึกผูกพันเดิมๆ ที่เรามีอยู่ในครอบครัวของคนไทย เมื่อเราได้รับส.ค.ส.จากลายมือคนที่เรารักทำให้มีความสุขทางใจได้อีกอย่างหนึ่ง โดยวิธีส่งส.ค.ส.ให้ใส่ซอง ไม่ปิดผนึก ระบุหน้าซองว่า ส.ค.ส.ส่งความสุข เพื่อให้ไปรษณีย์คัดแยกได้ จำหน่ายของถึงผู้รับ ไม่ใส่ของมีค่าลงในซอง ต้องทำให้ถูกต้อง เดี่ยวจะหาว่ารัฐบาลประกาศไปแล้วใช้ไม่ได้อีก และขอให้ทุกคนนึกถึงและกลับมาใช้ไปรษณีย์ไทย ที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่และเป็นบริการของภาครัฐ และยังมีบริการส่งสินค้าทางออนไลน์ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ช่วงปีใหม่มีกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ดำเนินการเหมือนทุกปีที่ผ่านมาและมากขึ้น โดยมีการจัดสวดมนต์บนเรือด้วย เพื่อให้ได้บรรยากาศกลางคืนที่สงบ สวยงาม ซึ่งได้ย้ำเตือนในเรื่องความปลอดภัย การใช้เรือต่างๆ ให้นำจะมีปัญหาอะไรทั้งสิ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยเปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งศูนย์ป้องกันความปลอดภัยทางถนน ช่วง 7 วันระว่างอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2563 จะเปิดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 ขอให้ประชาชนร่วมมือกับ

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่ ในที่ประชุมฯ ได้นำสถิติอุบัติเหตุการจราจร ทั้งสถิติการจับกุม การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มาเป็นบทเรียน โดยกำชับความพร้อมของจังหวัดที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง อาทิ นครสวรรค์ นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังให้จังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และสุพรรณบุรี ชี้แจงมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุด้วย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยบนถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ และให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถบนถนนและประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 มาตรการ คือ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางน้ำ ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และระมัดระวังกรณีดื่มสุราแล้วขับซึ่งรถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถยนต์อื่นๆ เนื่องจากตามสถิติถือเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมทั้งทุกจังหวัดต้องอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ให้เรียบร้อย พร้อมประชาสัมพันธ์ สถานที่ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ด้านนางณฤมล ภิญญิตินันท์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม.ครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2562 ว่า นายกรัฐมนตรีแจ้งกรม.ถึงแผนการทำงานและสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์งานของ

รัฐบาล เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เช่น ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ลูกจ้าง ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณ กรม.ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและประชาชน โดยในปี 2563 ให้ทุกกระทรวงให้ความสำคัญในการบูรณาการงานร่วมกัน และก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายให้เกิดอุบัติเหตุที่น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์ รวมถึงฝากไปยังข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้บริการประชาชน โดยไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ในขณะที่เดียวกันก็ให้คำนึงถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ไม่ได้หยุดพักในห้วงปีใหม่

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม.ว่า กรม.รับทราบ และเห็นชอบ โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 สำหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ คือ ทางถนน ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 4 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 และทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุพรรณบุรี) ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึง 3 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. การให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ร้อยละ 5 ต่อเที่ยว ทุกด่านเก็บค่าผ่านทางตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา หลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งจำหน่ายคูปองค่าผ่านทางในราคาถูกแทนการชำระด้วยเงินสด (ถูกกว่าร้อยละ 5) สำหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน และการจ่ายเครดิตเงินคืนจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จากการชำระค่าโดยสารรถเมล์ โดยได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ เท่ากับ 2 บาท สูงสุด 15 สิทธิ/บัตร/เดือน (30บาท/บัตร/เดือน) ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2562-31 มกราคม 2563

ส่วนทางอากาศ ยกเว้นค่าบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 เช่น ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ และบริการรถชัตเติลบัส รับ-ส่งระหว่างจุดจอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6515

หน้า: 1(บนขวา), 13

Col.Inch: 181.18 Ad Value: 318,876.80

PRValue (x3): 956,630.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษชวนคนไทยสนองรับสั่งเห็นความปลอดภัย ในหลวงทรงห่วงปชช.เดินทางปีใหม่

จัดจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ “Weekday Vacation” โดยบริษัท การบินไทย และสายการบินไทยสมายล์จำหน่ายบัตรชั้นประหยัดเที่ยวบินในประเทศ (เที่ยวเดียว) ราคาเริ่มต้น 1,300 บาท และโครงการจำหน่าย ONE PASS ONE PRICE Value Card สำหรับการเดินทางในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีที นอกจากนี้เพิ่มเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ และให้บริการเมนูพิเศษสำหรับเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563

สำหรับการคมนาคมทางราง ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 05.30 น. ถึง 1 มกราคม เวลา 02.00 น. รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 06.00 น. ถึง 1 มกราคม เวลา 02.00 น. รวมไปถึงขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถของเอ็มอาร์ทีทั้ง 2 สาย และมอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ โดยนำข้าวขาวดอกมะลิ 107 จัดทำเป็นของขวัญ “ข้าวของแม่ น้าของพ่อ” จำนวน 25,000 ของขวัญที่ทางนำ ลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ใช้บริการเรือในเขต กทม. เฉลี่ยร้อยละ 50 โดยให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับสิทธิ (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.) และกิจกรรมล่องเรือสวนมนต์ข้ามปีกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 31 ธันวาคม โดยเริ่มจากท่าเรือกรมเจ้าท่าไปยังสะพานกรุงเทพและสะพานพระราม 8 จากนั้นจะจอดเรือเพื่อสวนมนต์บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและสิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือกรมเจ้าท่า ตลอดจนถึงการส่งเสริมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชน เช่น ตั้งจุดตรวจและหน่วยบริการประชาชน บริการตรวจ

เช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดทำแอปพลิเคชัน “นำทาง (NUMTANG)” และโครงการซูชีพเก่าแลกใหม่

สำหรับโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ของกระทรวงพลังงาน (พ.น.) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันปี10 และอี20 ลง 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 โดยขอรับการสนับสนุนส่วนต่างราคาจากเงินอุดหนุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 120.382 ล้านบาท ตรึงราคาน้ำมันทุกประเภทตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 และการตรึงราคาค่าไฟฟ้า โดยคงอัตราค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือนมกราคม-เมษายน 2563 จำนวน -11.60 สตางค์/หน่วย จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย อีก 4 เดือน

ส่วนของกระทรวงมหาดไทย ให้สถานธนาขมูลของ อบท. 248 แห่ง ลดอัตราดอกเบี้ย 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้านค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 1 ต่อเดือน ช่วง 1 มกราคม-29 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะที่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ 4,209 เส้นทาง ระยะทางรวม 10,020 กม. นอกจากนี้อำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการจาก 59 หน่วยงาน โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ตั้งแต่มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันจัดตลาดเทศบาลทั่วไทยยกระดับให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งมีตลาดแบบมีโครงสร้าง

742 แห่งทั่วประเทศ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า สวนสาธารณะลอยฟ้า หรือพระปกเกล้าสกายปาร์ค ให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยการปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม 2563

วันเดียวกัน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกตรา ผบ.ช.น. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 2563 ที่บริเวณสะพานพุทธ โดยพล.ต.ท.ปิยะ กล่าววาพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีการจัดงานนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายจุด เช่น บริเวณห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ที่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 1 แสนคน ส่วนไอคอนสยาม เอเชียทีค ห้างสรรพสินค้าซีดีอี ถนนข้าวสาร คาดว่าจะมีประชาชนประมาณหลักหมื่น โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 3 หมื่นนายดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ปัจจุบันทางการข่าวยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

“ผบ.ตร.กำชับเรื่องดูแลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเข้มงวด เมาไม่ขับ ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มเด็กแว้นที่ฉวยโอกาสในช่วงที่ถนนโล่งจัดการแข่งรถ ส่วนโครงการประชารัฐอุใจหรือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ประชาชนสามารถประสานขอเข้าร่วมโครงการกับตำรวจท้องถิ่นๆ ได้”